

# ด่วนมาก

ที่ กท ๐๔๘๓.๗๔.๓/๖๗๗



หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร

มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐

ค่ายชिरปราการ

อำเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งกำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ - ๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID - ๑๙ ) ในพื้นที่จังหวัดตาก พบผู้ติดเชื้อคนไทย และต่างด้าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และได้ขยายเป็นวงกว้างไปทั่วพื้นที่ต่าง ๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อการรับรายงานตัวของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในการนี้ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ จึงขอแจ้งกำหนดการรับรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒ - ๕ **เก็บตก** ในวันศุกร์ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. มีรายละเอียดดังนี้

๑. ให้ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร นำเอกสารของนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ ๒, ๓ และ ๕ มารายงานตัว ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐

๒. ให้นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๔ มารายงานตัวด้วยตนเอง พร้อมเอกสาร ณ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ การแต่งกาย ชุดนักศึกษาวิชาทหาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ พันตรี วิวัฒน์ ชาวโคตร ตำแหน่ง นายทหารเตรียมการ หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๑๙๓ ๗๑๗๔

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พันโท

( กิตติพิท คงเวทย์ )

ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๑๐

แผนกเตรียมการ ฯ

โทร.๐ ๕๕๕๑ ๗๔๒๔

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
ผู้อำนวยการอธิการบดีวิทยาลัยนอร์ทเนิร์น ตาก  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก  
ผู้อำนวยการโรงเรียนตากพิทยาคม  
ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา  
ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพพิทยาคม  
ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเงาพิทยาคม  
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ระมาดพิทยาคม  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาก “ประชาวิทยาคาร”  
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๕  
ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระพิทยาคม  
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังประจวบพิทยาคม  
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ปะพิทยาคม  
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าสองยางพิทยาคม  
ผู้อำนวยการโรงเรียนอุ้มผางพิทยาคม  
ผู้อำนวยการโรงเรียนไฮเทคเทคโนโลยีตาก  
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่จะเรพิทยาคม  
ผู้อำนวยการโรงเรียนนาโบสถ์พิทยาคม  
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังเจ้าพิทยาคม  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพบ้านตาก  
ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านแม่ละเมาพิทยาคม  
ผู้อำนวยการโรงเรียนวังหินกิตติพิทยาคม  
ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งฟ้าพิทยาคม  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด  
ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่กุพิทยาคม  
ผู้อำนวยการโรงเรียนยกกระบัตรพิทยาคม  
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคตาก  
ผู้อำนวยการโรงเรียนถนนอมราษฎรบำรุง  
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๑ กิตติขจร  
ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรวิทยา  
ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนโยเซฟแม่ระมาด  
ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าไม้อุทิศ ๔  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วยหอ  
ผู้อำนวยการโรงเรียนพลูหลวงพิทยาคม  
ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติฯ  
ผู้อำนวยการโรงเรียนราชรัวิทยา (ตี๋มิ่ง)  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่อุสุวิทยา  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สลิดหลวงวิทยา  
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจดีย์โคะ  
ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครแม่สอด

